

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch COVID-19**

Ngày 28/4/2021, tại UBND tỉnh, đồng chí Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và các ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu, các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 và UBND tỉnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kịch bản ứng phó nếu có dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; đảm bảo duy trì mục tiêu kép phòng chống dịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. Đặc biệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và trong các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Bắt đầu từ 00 giờ ngày 29/4/2021, yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài; xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và khi đi ra ngoài đúng theo quy định hiện hành.

Từ nay đến hết ngày 25/5/2021, các Sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố không được tổ chức các đoàn tham quan, du lịch, học tập trong và ngoài nước.

Hạn chế các sự kiện tập trung đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Khuyến cáo cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hạn chế đi đến những vùng có nguy cơ lây nhiễm cao dịch bệnh COVID-19 nếu không thật sự cần thiết; trường hợp cần thiết phải đi, thường xuyên, liên tục bật ứng dụng Bluezone.

Các trường hợp đi từ các tỉnh, thành phố về tỉnh Bắc Ninh bắt buộc phải khai báo y tế trên ứng dụng <https://Ncovi.vn> hoặc phần mềm <https://tokhaiyte.vn>; tự theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau họng... liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Vận động người thân đang ở các nước có dịch bệnh bùng phát tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của nước sở tại, hạn chế trở về địa phương; nếu trở về địa phương phải khai báo y tế trung thực và thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ phòng chống dịch.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phân công lãnh đạo trực phòng, chống dịch vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần để bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra.

## 2. Sở Y tế

Tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong các sự kiện, hoạt động có tập trung đông người, tại các cơ sở thường xuyên tập trung đông người.

Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 năm 2021 cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo an toàn, không để vắc xin bị quá hạn.

Phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương thực hiện công tác mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm, trang thiết bị y tế bổ sung phục vụ công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng đáp ứng với từng tình huống của dịch.

## 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tiếp tục rà soát từng đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khẩn trương hoàn thiện kịch bản ứng phó và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; yêu cầu từng đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải bổ sung phương án cách ly, xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19 trong khu

công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức diễn tập khi có tình huống phát sinh.

Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn trực tuyến, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động lồng ghép trong các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân vào tháng 5 năm 2021, xong trước ngày 10/5/2021.

Chỉ đạo các Công ty, doanh nghiệp, cơ sở lao động trên địa bàn nắm bắt số công nhân, người lao động về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khi quay lại địa bàn Bắc Ninh tự giác thực hiện khai báo y tế theo quy định.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ngành Y tế (khử khuẩn, vệ sinh phòng học, kiểm tra thân nhiệt, khuyến cáo giáo viên và học sinh đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn).

Thường xuyên đánh giá công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; xây dựng phương án phòng chống dịch trong mọi tình huống. Có kế hoạch, phương án giảng dạy, học tập, thi, sát hạch, đặc biệt kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đầu cấp năm 2021 đáp ứng với diễn biến của dịch COVID-19.

5. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện, người phục vụ và hành khách đi trên phương tiện phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, khai báo y tế bằng mã QR Code (*trường hợp không khai báo y tế điện tử thì thực hiện khai báo bằng tờ khai y tế, nhà xe phải lập danh sách, số điện thoại để phục vụ truy vết COVID-19*).

6. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú cho người nhập cảnh trái phép lưu trú, các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cửa hàng,... sử dụng người lao động là người nhập cảnh trái phép.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; chú trọng quản lý các đối tượng chuyên gia, lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc; thực hiện tốt công tác quản lý đăng ký tạm trú, tạm vắng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về cư trú.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, kiểm tra thực tế tại các cơ sở dự phòng cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của khu cách ly tập trung của

các địa phương; trường hợp chưa đảm bảo, lập biên bản yêu cầu các địa phương phải hoàn chỉnh các khu cách ly tập trung cấp huyện (*yêu cầu các cơ sở cách ly phải đảm bảo cao nhất về tiêu chuẩn không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly*).

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí thường xuyên, liên tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác; thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt tuyên truyền để người dân cung cấp thông tin, phản ánh những người có dấu hiệu nhập cảnh hoặc di chuyển không đúng quy định.

9. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền tới mọi người dân hạn chế đến mức tối đa việc tụ tập đông người tại lễ cưới, tiệc cưới, tiệc chúc mừng và tang lễ để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng. Đối với những gia đình tổ chức lễ cưới, tiệc cưới cần cân nhắc việc mời khách, quy mô tổ chức; tuyên truyền, vận động, khuyến cáo các gia đình có tang lễ thực hiện hình thức hỏa táng và khuyến cáo gia đình chủ động lập danh sách khách đến dự các hoạt động hiếu, hỉ để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là các cơ sở y tế, trường học, chung cư, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe,... xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo Kết luận của đồng chí Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các xã, phường, thị trấn;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, các CVNC;  
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX<sub>(NTT)</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Ngô Văn Luyến**